



ประกาศสำนักการแพทย์
เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคล

ด้วย ก.ก. ได้มีมติในการประชุม ครั้งที่ ๖/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๔ อนุมัติหลักเกณฑ์การคัดเลือกบุคคลและการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไปและประเภทวิชาการตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยให้นำหลักเกณฑ์การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสำหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ (ตำแหน่งประเภททั่วไป) และตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ สำหรับตำแหน่งระดับ ๘ ลงมา ตามมติ ก.ก. ครั้งที่ ๖/๒๕๕๑ เมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๑ ซึ่งได้กำหนดให้หน่วยงานพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งตามที่ ก.ก. ได้กำหนดตำแหน่งไว้แล้วในอัตราส่วน ๑ ราย ต่อ ๑ ตำแหน่ง มาใช้กับการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการและชำนาญการพิเศษ

สำนักการแพทย์ ได้ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ที่ขอรับการคัดเลือก พร้อมทั้งเค้าโครงเรื่องของผลงานที่จะส่งประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับสูงขึ้นแล้ว ปรากฏว่ามีผู้ผ่านการคัดเลือก ดังต่อไปนี้

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่งปัจจุบัน (ตำแหน่งเลขที่)	ตำแหน่งที่ได้รับ การคัดเลือก (ตำแหน่งเลขที่)	ส่วนราชการ
๑	นางสาวปัทมภัส จุลโนนยาง	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (ตำแหน่งเลขที่ รพล. ๑๑๗)	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพล. ๑๑๗)	กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลลาดกระบัง- กรุงเทพมหานคร สำนักการแพทย์

ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๗

(นายประภาศน์ รัชตะสัมฤทธิ์)
รองผู้อำนวยการสำนักการแพทย์
ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการสำนักการแพทย์

สรุปข้อมูลของผู้ขอรับการคัดเลือก

ชื่อผู้ขอรับการคัดเลือก นางสาวปัทมภัส จุลโนนยาง

เพื่อประเมินบุคคลในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพล. ๑๑๗)

หลักเกณฑ์การคัดเลือก	ข้อมูล
๑. การพิจารณาคุณสมบัติของบุคคล ๑.๑ คุณวุฒิการศึกษา ๑.๒ ประวัติการรับราชการ ๑.๓ มีระยะเวลาการดำรงตำแหน่งและการปฏิบัติงานตามที่กำหนดไว้ในมาตรฐานกำหนดตำแหน่งหรือได้รับการยกเว้นจาก ก.ก แล้ว ๑.๔ มีระยะเวลาขั้นต่ำในการดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่งในสายงานที่จะคัดเลือก ๑.๕ มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ	- พยาบาลศาสตรบัณฑิต - อายุราชการ ๑๔ ปี ๑๑ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑ ก.พ. ๒๕๔๒ ถึงวันที่ ๒๙ ม.ค. ๒๕๕๗) - ดำรงตำแหน่งระดับ ๕ หรือเทียบเท่า เป็นเวลา ๑๐ ปี ๓ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑ ต.ค. ๒๕๔๖ ถึงวันที่ ๒๙ ม.ค. ๒๕๕๗) - ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการหรือเทียบเท่า เป็นเวลา ๑๔ ปี ๑๑ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑ ก.พ. ๒๕๔๒ ถึงวันที่ ๒๙ ม.ค. ๒๕๕๗) - ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ชั้นหนึ่ง ใบอนุญาตที่ ๔๖๑๑๐๙๗๐๕๒
๒. การพิจารณาคุณลักษณะของบุคคล - ต้องได้คะแนนรวมที่ผู้บังคับบัญชาประเมินไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐	- ได้คะแนนประเมินร้อยละ ๘๗
๓. อื่นๆ (ระบุ).....	

เอกสารแสดงผลงานที่จะส่งประเมิน

ชื่อผู้ขอรับการประเมิน นางสาวบัทมภัส จุลโนนยาง

ตำแหน่งที่จะขอรับการประเมิน พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพล. ๑๑๗)

๑. ผลงานที่เป็นผลการดำเนินงานที่ผ่านมา

ชื่อผลงาน การพยาบาลผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดใส่แผ่นโลหะตามกระดูกหน้าแข้งหัก

ช่วงระยะเวลาที่ทำผลงาน ๑๑ วัน (ตั้งแต่วันที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕)

ขณะดำรงตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล ฝ่ายการพยาบาล

โรงพยาบาลลาดกระบังกรุงเทพมหานคร สำนักการแพทย์

กรณีดำเนินการด้วยตนเองทั้งหมด

กรณีดำเนินการร่วมกันหลายคน รายละเอียดปรากฏตามคำรับรองการจัดทำผลงานที่เสนอขอประเมิน

ผลสำเร็จของงาน (ระบุความสำเร็จเป็นผลผลิต หรือผลลัพธ์ หรือประโยชน์ที่ได้รับ)

ผู้ป่วยชายไทย อายุ ๑๕ ปี ได้รับอุบัติเหตุจากรถจักรยานยนต์ล้ม มีอาการปวดบวมที่บริเวณขาซ้ายผิดรูปจึงมาโรงพยาบาล แพทย์ตรวจร่างกาย และส่งถ่ายภาพรังสีวิทยา พบว่ากระดูกหน้าแข้งข้างซ้ายหักแบบไม่มีแผลเปิด ไม่มีกระดูกออกนอกผิวหนัง มีแผลถลอกที่ข้อศอกข้างซ้าย จึงรับไว้เป็นผู้ป่วยในที่หอผู้ป่วยสามัญชายในวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ เวลา ๑๔.๐๗ นาฬิกา เลขที่ภายนอก ๑๓๑๔๘/๔๓ เลขที่ภายใน ๔๒๓/๕๕ แพทย์วางแผนการรักษาโดยการดัดกระดูกให้เข้าที่แล้วตามด้วยเฟือก่อน ในวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ เวลา ๑๑.๓๐ นาฬิกา และผ่าตัดใส่แผ่นโลหะตามกระดูกภายในวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ เวลา ๑๓.๓๐ นาฬิกา ประวัติการเจ็บป่วย ผู้ป่วยมีโรคประจำตัว คือ ธาตุซีเมีย ผู้ป่วยปฏิเสธแพ้ยา แพ้อาหาร และสารเคมี ได้รับยาปฏิชีวนะ คือ Cefazolin ฉีดเข้าทางหลอดเลือดดำ ผู้ป่วยได้รับสารน้ำทางหลอดเลือดคือ ๕%D/N/๒ ๑๐๐๐ มิลลิลิตร ได้รับการเยี่ยมก่อนผ่าตัด ๒ ครั้ง พบปัญหา คือ ผู้ป่วยและญาติมีความวิตกกังวล กลัวการผ่าตัดกระดูกหน้าแข้งหัก และขาดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง เกี่ยวกับการปฏิบัติตัวก่อนผ่าตัด ขณะผ่าตัด และหลังผ่าตัด หลังจากให้ข้อมูล ผู้ป่วยและญาติสามารถบอกถึงการปฏิบัติตัวก่อนผ่าตัด ขณะผ่าตัด และหลังผ่าตัด ได้อย่างถูกต้อง และให้ความร่วมมือในการรักษาเป็นอย่างดี รับผู้ป่วยเข้าห้องผ่าตัดเวลา ๑๓.๐๐ นาฬิกา โดยตรวจสอบความถูกต้องของเวชระเบียนให้ตรงกับผู้ป่วย ตำแหน่งและข้างที่ผ่าตัด ผู้ป่วยได้รับการระงับความรู้สึกแบบทั่วร่างกาย เริ่มผ่าตัดตามขั้นตอนการผ่าตัดโดยยึดหลักปราศจากเชื้อ จนเสร็จสิ้น รวมระยะเวลาการผ่าตัดทั้งสิ้น ๒ ชั่วโมง ไม่พบภาวะแทรกซ้อนขณะผ่าตัด หลังผ่าตัดเสร็จสิ้น ผู้ป่วยตื่นดี ส่งผู้ป่วยไปยังห้องพักฟื้น เยี่ยมผู้ป่วยหลังผ่าตัด ๓ ครั้ง ไม่พบภาวะแทรกซ้อนหลังผ่าตัด แผลผ่าตัดแห้งดี ไม่มี ปวด บวม แดงร้อน ปฏิบัติตัวได้อย่างถูกต้องและสามารถทำกิจวัตรประจำวันได้ รวมระยะเวลานอนโรงพยาบาล ๑๐ วัน ประเมินความพึงพอใจได้คะแนนร้อยละ ๙๕ แพทย์นัดตัดไหม วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕

๒. ข้อเสนอ แนวคิด วิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

ชื่อข้อเสนอ การป้องกันภาวะแทรกซ้อนจากการใช้เครื่องรัดห้ามเลือด (Tourniquet) ในการผ่าตัด
วัตถุประสงค์และหรือเป้าหมาย

เพื่อป้องกันการบาดเจ็บเนื้อเยื่อจากการใช้เครื่องรัดห้ามเลือดในระหว่างผ่าตัด เช่น การบาดเจ็บ
ของหลอดเลือด และเส้นประสาท

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

๑. ผู้ป่วยได้รับความปลอดภัยไม่เกิดการบาดเจ็บเนื้อเยื่อจากการใช้เครื่องรัดห้ามเลือด (Tourniquet)
๒. เป็นแนวทางปฏิบัติร่วมกันของบุคลากรในห้องผ่าตัดโรงพยาบาลลาดกระบังกรุงเทพมหานคร
๓. เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมพัฒนาคุณภาพของหน่วยงาน